



2 ก.พ. ของทุกปี วันนักประดิษฐ์ไทย
ในหลวง 'กษัตริย์นักประดิษฐ์ระดับสากล'

มศว เปิด ป.ตรี 3 สาขา ร่วม 'กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น'

พล.ต.ท.ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ รัฐมนตรี-
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น
ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตร
ปริญญาตรี สาขาการจัดการงานช่าง
และผังเมือง สาขาการจัดการระบบ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสาขา
การจัดการการคลัง เพื่อพัฒนาบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครอง-
ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 23 มกราคม
2551 ณ ห้องประชุม 2201 อาคาร 2
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น



อ่านต่อหน้า 2

นักวิชาการชี้แนะรัฐบาลให้พัฒนาเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ เหตุเพราะรัฐบาลและสังคมขาดความเข้าใจถ่องแท้
ขาดแคลนครู เครื่องมือวัดแวว หลักสูตรและสื่อการสอน
วอนรัฐบาลกำหนดทิศทางให้ชัดเจน

ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดเผยว่า "ปัจจุบันการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ของไทยนั้นยังมีปัญหาหลายประการ เช่น การขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ขาดแคลนครู ขาด
เครื่องมือสำรวจหรือเครื่องมือวัดแววเด็ก หลักสูตร สื่อทางการศึกษา
และเครื่องมือวัดประเมินผลเด็กเหล่านี้ จึงไม่มีระบบที่จะช่วยให้
เด็กที่มีความสามารถพิเศษได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มที่
ส่งผลให้เด็กเครียดและหาทางออกไม่ได้"

อ่านต่อหน้า 2

วอนรัฐบาล ช่วย "เด็กพิเศษ"



ภาพ: www.sussexinstitute.org

เชิญร่วมงานวัฒนธรรมเกาหลี ใน มศว วันที่ 7-8 ก.พ. 2551

นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์
มศว ขอเชิญชวนเข้าร่วม **โครงการเผยแพร่
วัฒนธรรมเกาหลี** ในระหว่าง วันที่ 7 - 8
กุมภาพันธ์ 2551 โดยในวันที่ 7 ก.พ. เวลา
9.00 - 12.00 น. จะมีนิทรรศการวัฒนธรรม
เกาหลีและฉายวิดีโอที่เกี่ยวกับประเทศเกาหลี
และเวลา 13.30 - 16.30 น. มีการแสดงวัฒนธรรม
เกาหลีของนิสิตเอกเกาหลี ณ ห้องประชุมตึก
กายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 8 ก.พ.
เวลา 9.00 - 16.30 น. ฟังบรรยายจากวิทยากร
หัวข้อ "วัฒนธรรมเกาหลีที่คนต่างชาติควรรู้-
ภาษาและวัฒนธรรม" โดย อาจารย์ จี อึน ลี
ณ ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์

เด็กกต



นักเรียนสาธิตเข้ารับโล่เกียรติยศและ
เกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่นจาก ฯพณฯ
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีเนื่อง
ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ณ ตึก-
สันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 11 มกราคม
2551 ซึ่งโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม) ได้รับรางวัล 3 คน คือ ด.ญ.
ณัฐนันท์ ธนอมวาทจามัน ชั้น ป. 6/2
ด.ญ. ณัฐกานต์ เสริมศีลธรรม ชั้น ป.6/1
ด.ช. วันวิทู วิไลพันธ์ ชั้นป. 6/4

โยคะเพื่อสุขภาพ



โครงการบูรณาการศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครอบรม "โยคะเพื่อสุขภาพ"
วันเสาร์ที่ 2, 9 ก.พ. 51 และ วันอาทิตย์ที่ 3, 10 ก.พ. 51 เวลา 9.30 - 15.30 น. สมัครได้ที่งานประชาสัมพันธ์ อาคาร 2
คณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร การอบรมนี้เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐาน โดยผู้เข้ารับการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
หากแต่ต้องเลือกวันที่จะอบรมว่าจะเลือกรับการอบรมเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ และรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น ประกอบกับ
จะต้องนำรูป 1 - 2 นิ้ว เพื่อใช้ในการสมัคร สอบถามได้ที่ 0 - 2260 - 1770 - 7 ต่อ 6292-3, 6280, 6006,
หรือส่งใบสมัครทางแฟกซ์หมายเลข 0 - 2260 - 1770 ต่อ 6293, 0 - 2260 - 1914

มศว เปิด ป.ตรี 3 สาขา

โดยมีนายพงศ์ไพรม วาสุภา อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงานพิธีเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง สาขาการจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสาขาการจัดการการคลัง ซึ่งหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรใช้หลักสูตรกลางที่มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แต่แต่ละมหาวิทยาลัยซึ่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสามารถปรับเปลี่ยนรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกตามสภาพการของมหาวิทยาลัยต่างๆ และเมื่อดำเนินการไปในระยะเวลาหนึ่งอาจปรับหลักสูตรร่วมกันได้ตามความเหมาะสม และหลักสูตรทั้ง 3 มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเปิดหลักสูตรประกอบด้วยรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรมีการจัดการศึกษาเป็นระบบเรียนที่ละรายวิชาจนจบรายวิชา (Block Course) เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ตามที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งสามารถจัดการศึกษาได้ใน 3 ปี

ในส่วนของการร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง สาขาการจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสาขาการจัดการการคลัง ซึ่งหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรใช้หลักสูตรกลางที่มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แต่แต่ละมหาวิทยาลัยซึ่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสามารถปรับเปลี่ยนรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกตามสภาพการของมหาวิทยาลัยต่างๆ และเมื่อดำเนินการไปในระยะเวลาหนึ่งอาจปรับหลักสูตรร่วมกันได้ตามความเหมาะสม และหลักสูตรทั้ง 3 มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเปิดหลักสูตรประกอบด้วยรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรมีการจัดการศึกษาเป็นระบบเรียนที่ละรายวิชาจนจบรายวิชา (Block Course) เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ตามที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งสามารถจัดการศึกษาได้ใน 3 ปี

ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง โดยมุ่งหวังให้ทรัพยากรบุคคลเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากประชาชนตลอดจนสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติได้

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้แสวงหาความร่วมมือกับสถาบัน

อุดมศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา โดยเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพราะพิจารณาเห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาภูมิภาคและท้องถิ่น มีพื้นฐานความเข้มแข็งในด้านวิชาการและได้รับการยอมรับอยู่ในระดับแนวหน้าแห่งหนึ่งของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงมหาดไทยและมโนนโยบายชัดเจนที่จะพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่น

กระทั่งความร่วมมือทางวิชาการได้ขยายผลสำเร็จไปสู่การรับรู้ของบุคลากรท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการจัดโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพและวุฒิการศึกษาของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสาขาที่ปฏิบัติงานเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และรับโอนภารกิจที่จะถ่ายโอนและเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นกว้างขวางมากขึ้น โดยได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้นใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง สาขาการจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสาขาการจัดการการคลัง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบคือ 5 มหาวิทยาลัย ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค

ภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ภาคกลาง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 25 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นต้น

โอกาสนี้ พล.ต.ท.ธีรวัจน์ บุตรศรีภูมิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีลงนามฯ กล่าวว่าตนเองรู้สึกยินดีที่ได้เห็นความร่วมมือทางวิชาการฯ นี้จะได้พัฒนาไปสู่การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในสายงานของตนเองมากขึ้น และเมื่อมีบัณฑิตที่จบไปจากหลักสูตรต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยนั้นๆ เป็นผู้กำหนดก็เชื่อว่าจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม ใฝ่ความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ สามารถไปขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต เชื่อว่ามหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยที่มาลงนามกันวันนี้ คงจะไม่ยอมให้เสียชื่อเสียงคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษาของสถาบันอย่างแน่นอน

ทางด้านนายพงศ์ไพรม วาสุภา อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ฝากข้อคิดแก่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอย่างน่าสนใจว่า "ผมคิดว่าสิ่งที่ทำรายได้ให้ประเทศชาติได้ง่ายและดีที่สุดคือเรื่องของ การท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นชนบทที่มีอยู่มากมาย ล้วนน่าสนใจ แต่สิ่งที่ขาดก็คือนอกเหนือจากต้องมีความรู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แทนที่จะพัฒนา ก็กลายเป็นการทำลาย เขาไม่รู้วิธีการจัดการบริหารที่ถูก ไม่ใช่ว่าอยากได้นั้นแล้วก็ต้องถมทะเลไว้ทำนองนี้ ผมเห็นว่าการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดหลักสูตรวิชาการก็หลายหลักสูตรแล้ว ไม่รู้ว่าจะเปิดหลักสูตรเรื่องการท่องเที่ยวได้บ้างไหม และถ้าจะมีบัณฑิตที่ไม่สามารถเรียนได้จบบ้าง จะด้วยเหตุจำเป็นอะไรที่สุดแล้วแต่ มหาวิทยาลัยก็ต้องเกรงใจ ไม่จบตามเกณฑ์มาตรฐานก็ต้องว่าไปตามนั้น เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีตกมีช้อมบ้าง เชื่อว่ามหาวิทยาลัยก็ต้องรักษามาตรฐานชื่อเสียงของสถาบันตนเองเอาไว้ให้ได้"

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดการการคลัง และการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545

วอนรัฐบาล ช่วย 'เด็กพิเศษ'

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศูนย์ส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งสร้างต้นแบบและงานวิจัยโดยในส่วนของเครื่องมือวัดแววและประเมินความสามารถของเด็กที่มีความสามารถพิเศษนั้น เชื่อว่าเครื่องมือวัดแววและประเมินความสามารถของต่างประเทศไม่เหมาะสมกับเด็กไทย จึงสร้างเครื่องมือวัดแววและประเมินความสามารถต้นแบบที่เหมาะสมกับเด็กไทยขึ้น เช่น เครื่องมือวัดไอคิว วัดความสามารถเฉพาะด้านวัดทักษะด้านสังคมและอารมณ์ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงวัยทำงาน ตอนนี้นำเครื่องมือวัดแววและประเมินความสามารถเด็กชั้น ป.1 เสร็จแล้ว และได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และอาหรับ ด้วย ขณะเดียวกันก็กำลังทำต้นแบบเครื่องมือวัดแววและประเมินความสามารถลงไปสู่ระดับรายวิชา โดยเริ่มจากชั้น ป.1 -ป.3 ก่อน"

ผศ.อุษณีย์กล่าวอีกว่า "ส่วนหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษนั้น ได้จัดทำหลักสูตรในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ในระดับประถมก่อน ตอนนี้นำหลักสูตรภาษาอังกฤษเสร็จแล้ว ซึ่ง มศว ได้สร้างธนาคารหลักสูตรขึ้น โดยนำหลักสูตรที่จัดทำขึ้นบรรจุลงในเว็บไซต์ www.giftedcenter.org รวมถึงได้ขยายเครือข่าย เช่น มศว ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานเลขาธิการการศึกษา (สกศ.) จัดอบรมครูอีกทั้งความร่วมมือกับเครือข่ายพ่อแม่และเด็กที่มีความสามารถพิเศษเพื่อขยายผลจากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติมากขึ้น

ปัญหาการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษนั้น ไม่ได้อยู่ที่เงินเพราะปัญหาแก้ไขได้ แต่อยู่ที่รัฐบาลและสังคมไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ทำให้การพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษไม่มีทิศทางที่ชัดเจน การดำเนินการในเรื่องนี้ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ มีงานวิจัยและหลักทฤษฎีรองรับ รวมถึงรัฐบาลต้องเห็นความสำคัญและมีทิศทางที่ชัดเจน งานเหล่านี้จึงจะเดินหน้าไปได้ด้วยดี" ผศ.อุษณีย์กล่าว

สำนักคอมฯ จัดวิชาการฯ

สำนักคอมฯ จัดวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 60 ฐาน ICT Competency จัดอบรมโครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 60 สำหรับอาจารย์ บุคลากรและนิสิตทุกระดับชั้นปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี และมีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีพัฒนาด้าน ICT Competency ที่เหมาะสมกับคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11 - 20 กุมภาพันธ์ 2551 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 - 2649 - 5000 ต่อ 5076

ขณะนี้ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้มีช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์) มศว บอกล่าเกาติบ (วารสารรายเดือน) มศว ชุมชน (วารสารราย 2 เดือน) และป้ายตัวอักษรไฟวิ่ง ติดต่ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ โทร. 5797,5666

ติดต่อโฆษณาและลงข่าวประชาสัมพันธ์ โทร 0-2649-5000 ต่อ 5797 หรือ 5666

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Calendar WEEKLY

- วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551
 - อบรม: เรือนวาทศิลป์กับ ศ.พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ อธิการคณะศิลปกรรมศาสตร์
- วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551
 - บรรยาย: สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลี ท้องปรี-บุญ 222 คณะมนุษยศาสตร์
- วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551
 - สัมมนา: การสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การผลิตสื่อ แนวทางการเรียนรู้ ท้องเรียน 707 อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์
- วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551
 - ศิลปะ: การแสดง: ขอเชิญชมละครเวทีภาษาอังกฤษ เรื่อง Aplaylay หรือ Shakespeare for Beginners ตอนปฐมบท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
- วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551
 - อบรม: เรือนวาทศิลป์กับ ศ.พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ อธิการคณะศิลปกรรมศาสตร์
- วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551
 - อบรม: โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 60 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร
- วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
 - สัมมนา: การสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การผลิตสื่อ แนวทางการเรียนรู้ ท้องเรียน 707 อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์



ค.ศ.กัญเพชร วัฒนอุดมเสถียร ชั้น ป.6/2 และ ค.ศ.ภาณุภาส ภูประเสริฐ ชั้น ป.6/3 อ.ร. สวัสดิ์ มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ได้รับรางวัลการประกวดสร้างสรรคผลงานศิลปะจากโกลบ "ของขวัญจากใจพ่อ" เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2550



ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มศว โดย ดร.กัมปนาท บัญญรัตน์ จัดประกวดสุนทรพจน์เยาวชน วอลอง 120 ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น และ 40 ปีการก่อตั้งอาเซียน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551



นิสิต มศว 2 คน ได้แก่ นายปรีเกียรติ บุณยสิน และ นายตรีวัชร อวีวัฒน์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน ELLIS Championship 2007 เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2551



นักเรียน ส.ร.สวัสดิ์ มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กุตรักษ์พลังงาน ร่วมกับปฏิบัติภารกิจงานประกาศผลกุตรักษ์พลังงาน รุ่น 3 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน